

เลี่ยนค่าเท่า...

เทียวเมืองไทยกันดีกว่า

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปงานเทศกาลเทียวเมืองไทย เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้องยอมรับการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี เพราะสามารถทำให้เห็นได้ว่า เมืองไทยยังมีสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกมากมายที่ผู้เขียนและท่านผู้อ่านยังไม่ได้ไป และก็สมควรไปหากมีโอกาส และมี 2 ภาค ที่ผู้เขียนต้องขอชมเชยว่ามีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีได้ดี ได้แก่

-ภาคเหนือ มีการจัดเวทีนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของภาค รวมทั้งมีการจัดแสดงที่เป็นที่นิยมของทางภาคเหนือ อาทิ การรำนกกระทา ขบวนแห่ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำลองแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งอาหารแปลกๆ ของภาคเหนือ (ส่วนใหญ่เป็นของชาวไทยใหญ่) มาให้ได้รับประทานกัน

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ก็มีการตั้งเวทีจัดดวงดนตรีของ ม.มหาสารคาม มาแสดงตลอดงานทุกวัน ชั่วโมงเว้นชั่วโมง สลับกับทางภาคเหนือ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีของทางภาคอีสาน โดยมีการพ้อนำบนเวที ประกอบโดยนักศึกษาของจังหวัดในภาคอีสาน เช่น พ้อนนกยูงรำแพน รำอินโดจีน การรำวง ส่วนประเพณีก็มีขบวนแห่บั้งไฟพญานาค พิศุขไท นอกจากนี้ก็มีการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งอาหารมาให้ลองลิ้มชิมรสกัน

-สำหรับภาคอื่นๆ ก็มีการจัดเป็นลักษณะที่คล้ายๆ กัน

และที่ต้องขอชมเชยว่าดีที่สุดในงานคือ งานวัดติดแอร์ หลายคนก็ไปด้วยชอบใจเพราะไม่ร้อนดี มีทั้งลิเก ลูกทุ่ง และการแสดงอื่นๆ ที่นี้ก็มาถึงข้อเสนอแนะบ้าง

1. ควรมีรายละเอียดทั้งหมดของงานแจกให้ผู้เข้าชมงาน เพื่อที่จะทราบว่ามีงานมีอะไรบ้าง เพราะเท่าที่ทราบมีทั้งหมดตั้ง 6-7 โซน ใครสนใจแบบไหนจะได้ตรงไปได้เลย เพราะขนาดเป็นสื่อเองไปขอรายละเอียดดังกล่าวยังไม่ให้เลย จัดงานใหญ่โตขนาดนี้ไม่น่าจะบกพร่องด้านนี้

2. ในแต่ละภาคควรจะมีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบวีดีโอ ความยาว 10-15 นาที แบบย่อๆ โดยไปคัดเอาที่สวยงาม มาโชว์พอสังเขปแบบที่ว่าใครได้ดูแล้วอยากไปจัดเป็นในรูปแบบของแต่ละภาค 20-30 ที่นั่ง มีตารางเวลาการฉายติดไว้หน้าโรงและมีเจ้าหน้าที่คอยชักชวนให้เข้าไปดูอยู่หน้าโรง (ควรมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วย)

3. ควรมีตารางการแสดงของแต่ละเวทีแจกให้ผู้เข้าชมงานว่าวันไหน เวลาไหน มีการแสดงอะไร เพราะจะสามารถเรียกให้คนมางานในวัน ต่อๆ ไปอีก แทนที่จะมาเพียงวันเดียว วันอื่นๆ อาจจะมาอีก แถมชวนญาติพี่น้อง เพื่อนมาอีกก็ได้ ทำให้งานคึกคักขึ้นอีก ไม่ใช่ให้ไปรู้เอาในงานว่าวันนี้จะมีอะไรแสดงให้ดู

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศที่เข้ามาพำนักอยู่ประเทศไทยระยะยาวไปเข้าชมงานนี้ด้วย เพราะชาวต่างประเทศเหล่านี้แหละจะเป็นตัวช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราได้เป็นอย่างดี แถมฟรีอีกต่างหาก

ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อบอกว่าเมืองไทยยังมีที่น่าเที่ยวอีกเยอะ อีกทั้งเงินทองก็ไม่รั่วไหลออกไปไหนด้วย

บทสัมภาษณ์ SME